



ภาคผนวก

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ภาคผนวก ก
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

**เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรบือต่อการบริหารงานของ
เทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม**

คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม

1. แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้มาวางแผนการบริหารงานในเทศบาลตำบลบรบือให้มีคุณภาพ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านได้พิจารณาข้อความแต่ละข้อ โดยละเอียด กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ แต่ละข้อให้ตอบเพียงคำตอบเดียว ผู้วิจัยจะเสนอผลการวิจัยเป็นส่วนรวม ซึ่งจะไม่กระทบกระเทือนต่อตัวท่านหรือผู้อื่นแต่อย่างใด ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 เป็นความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ

ขอขอบคุณในความร่วมมือ

นายวิสูตร จงชูฉนิษฐ์

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงใน หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน

1. เพศ

ชาย

หญิง

2. อายุ

ต่ำกว่า 25 ปี

25 – 35 ปี

36 – 45 ปี

46 – 55 ปี

55 ปีขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา / ต่ำกว่า

มัธยมศึกษา

ปวช. / ปวส.

อนุปริญญา

ปริญญาตรี / สูงกว่า

4. สถานภาพ

โสด

สมรส

หย่า / แยกกันอยู่ / หม้าย

5. อาชีพ

เกษตรกรรม

รับราชการ

ค้าขาย

รับจ้าง

นักเรียน / นักศึกษา

อื่น ๆ ระบุ.....

**ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม**

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทางขวามือที่ตรงหรือใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว

ลำดับ ที่	การบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ	ระดับความคิดเห็น				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
	ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน					
1	มีการปรับปรุงชุมชนแออัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย พัฒนาคุณภาพชีวิต					
2	การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมิจลาชีพต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย					
3	รณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อย่างต่อเนื่องและจริงจัง					
4	สนับสนุนให้มีการบำบัดรักษาผู้ป่วยจากยาเสพติด อย่างจริงจังและต่อเนื่อง					
	ด้านการพัฒนาทางบกและทางน้ำ					
5	สภาพของถนนมีการซ่อมแซม บำรุงรักษาสม่ำเสมอ ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ					
6	ถนนในเขตเทศบาลตำบลบรบือ เพียงพอต่อการจราจร					
7	มีการดำเนินการติดตั้งและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ อย่างทั่วถึงและเพียงพอ					
8	มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในชุมชนต่าง ๆ ขุดลอกทางระบายน้ำ					
9	การจัดงบประมาณปรับปรุงพัฒนาขุดลอกหนองน้ำ สาธารณะ					

ลำดับ ที่	การบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ	ระดับความคิดเห็น				
		มาก ที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด
	ด้านการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและ ที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล					
10	การปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนนในเขตเทศบาลให้มี ความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย					
11	การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของทางเดินเท้า อาคารสถานที่					
12	การปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะในเทศบาลให้มี ความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบ					
13	มีการดูแลจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ให้สะอาดอยู่เสมอ					
14	มีถังขยะรองรับมูลฝอยเพียงพอกับปริมาณขยะทุกวัน					
15	มีกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกลดปริมาณขยะมูลฝอย					
	ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ					
16	การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการพัฒนาสุขภาพ อนามัย ร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เช่น การฉีดวัคซีนในเด็ก การร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก เป็นต้น					
17	มีการส่งเสริมให้ประชาชนได้นำสุนัขไปฉีดวัคซีนโรค พิษสุนัขบ้า เช่น ร่วมมือกับปศุสัตว์ในการให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นอกสถานที่					
18	มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น การให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน การจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เป็นต้น					
19	มีการฝึกอบรมความรู้เพิ่มเติมให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นประจำทุกปี					

ลำดับ ที่	การบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ	ระดับความคิดเห็น				
		มาก ที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด
	ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
20	จัดให้มีระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น การจัดเวรยามอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัย					
21	จัดระบบสาธารณภัยให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว และระงับเหตุได้ทันที					
22	จัดให้มีเครื่องดับเพลิงติดตั้งไว้บริเวณชุมชน สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้					
23	จัดการฝึกอบรมความรู้และการปฏิบัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
24	ให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เช่น เพลิงไหม้ ลมพายุ น้ำท่วม เป็นต้น					
	ด้านการศึกษา					
25	ให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทุกระดับการศึกษาที่ตั้งในเขตเทศบาล					
26	จัดสรรงบประมาณอุดหนุนการศึกษาภาครัฐและเอกชนเป็นประจำทุกปี					
27	ประสานงานการพัฒนาการศึกษา กับสถานศึกษา เพื่อการเตรียมความพร้อมถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษา					
	ด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ					
28	มีการสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล					
29	มีการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เช่น เงินเบี้ยยังชีพ แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาว เป็นต้น					
30	มีการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมสงเคราะห์ผู้พิการ เช่น					

ลำดับ ที่	การบริหารงานของเทศบาลตำบลบรือ	ระดับความคิดเห็น				
		มาก ที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด
	เงินเบี้ยยังชีพ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อบรมอาชีพ เป็นต้น					
	ด้านการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น					
31	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีสงน้ำเจ้าปู่จุมคำ ประเพณี วันขึ้นปีใหม่ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น					
32	ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทอผ้า แพทย์แผน โบราณ เป็นต้น					
33	ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เช่น การละเล่นพื้นเมืองต่าง ๆ					
	ด้านการปฏิบัติหน้าที่อื่นของเทศบาลตามกฎหมาย และนโยบายของรัฐบาล					
34	มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน					
35	มีการติดตามกำกับ ดูแลร้านอาหารในเขตเทศบาล ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข					
36	มีการติดตามดูแลตลาด แผงขายอาหารให้สะอาดและ ได้มาตรฐาน					
37	ระบบการจัดเก็บภาษีมีความถูกต้อง เป็นธรรม					
38	ปรับปรุงระบบบริการประชาชนในเขตเทศบาล ให้มีความสะดวก รวดเร็ว					
39	ปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความสะอาด สะดวก สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ น่าทำงาน					
40	ส่งเสริมการพัฒนาของกลุ่มอาชีพ สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)					